

Bao Trữ Bảo Hiểm Ký Thác FDIC

Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang (Federal Deposit Insurance Corporation, hay FDIC) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ, bảo vệ người ký thác tiền tại các nhà băng và quỹ tiết kiệm. Bảo hiểm FDIC được hậu thuẫn bằng toàn bộ uy tín và tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ. Từ khi FDIC được thành lập vào năm 1933, chưa từng có người nào ký thác tiền bị mất một xu lẻ trong ngân quỹ được FDIC bảo hiểm.

Bảo hiểm FDIC bao phủ tất cả các trương mục ký thác, kể cả trương mục chi phiếu và tiết kiệm, trương mục ký thác trên thị trường tiền tệ (money market deposit) và chứng chỉ ký thác (CD). Bảo hiểm FDIC không bao phủ những sản phẩm và dịch vụ tài chính nào khác do các nhà băng cung cấp, chẳng hạn như cổ phiếu/chứng khoán, công khó phiếu, cổ phiếu quỹ hỗ tương, kế ước bảo hiểm nhân thọ, niên kim hoặc trái phiếu.

Số tiền bảo hiểm tiêu chuẩn \$250,000 cho mỗi người ký thác tiền, mỗi ngân hàng có bảo hiểm cho mỗi hạng mục chủ quyền trương mục.

FDIC cung cấp mức bảo phủ riêng biệt cho những khoản ký thác thuộc các loại sở hữu trương mục khác nhau. Người ký thác tiền có thể hội đủ tiêu chuẩn được mức bảo phủ nhiều hơn nếu họ có ngân quỹ trong các loại sở hữu khác và mọi đòi hỏi của FDIC đều được đáp ứng. (Xin viếng thăm www.fdic.gov/deposit/deposits để biết thông tin chi tiết về các đòi hỏi này).

Bảng sau đây cho biết số tiền bảo hiểm tiêu chuẩn cho các loại sở hữu trương mục FDIC. Tất cả các khoản tiền ký thác mà chủ trương mục có trong cùng một loại trương mục tại cùng ngân hàng sẽ được cộng gộp lại và được bảo hiểm đến số tiền bảo hiểm tiêu chuẩn.

Hạn Mức Bao Trữ Bảo Hiểm Ký Thác FDIC Theo Loại Sở Hữu Trương Mục

Trương mục đơn (một chủ nhân)
\$250,000/đồng chủ nhân

Trương mục chung (hai chủ nhân hoặc nhiều hơn)
\$250,000/chủ nhân

Trương mục hưu trí nhất định (kể cả IRA)
\$250,000/đồng chủ nhân

Trương mục ủy thác có thể hủy ngang
\$250,000/chủ nhân/người thụ hưởng cho đến 5 người thụ hưởng (có bảo hiểm thêm cho 6 người thụ hưởng hoặc nhiều hơn tùy theo các điều kiện và đòi hỏi cụ thể)

Trương mục của công ty, hợp doanh và hiệp hội không có tư cách pháp nhân
\$250,000/công ty, hợp doanh hoặc hiệp hội

Trương mục ủy thác không thể hủy ngang
\$250,000 cho tiền lời xác thực của mỗi người thụ hưởng

Trương mục của chương trình quyền lợi nhân viên
\$250,000 cho tiền lời xác thực của mỗi người tham gia vào chương trình

Trương mục chính phủ
\$250,000/người nhận ủy thác chính thức (hiện có thêm bảo hiểm theo các điều kiện cụ thể)

Để tính mức bảo phủ bảo hiểm ký thác của quý vị
Dùng Bản Ước Lượng Bảo Hiểm Ký Thác Điện Tử (Electronic Deposit Insurance Estimator, hay EDIE) của FDIC tại www.fdic.gov/edie

Nếu quý vị có thắc mắc nào về hạn mức và yêu cầu của bảo phủ FDIC
Xin viếng thăm www.FDIC.gov/deposit/depositis, gọi số miễn phí 1-877-ASK-FDIC, hoặc hỏi đại diện ngân hàng

▼ **Lưu ý:** Bắt đầu kể từ ngày 31 tháng Mười Hai, 2010 cho tới 31 tháng Mười Hai, 2012 các khoản ký thác trong các trương mục giao dịch không có lời sẽ được bảo hiểm hoàn toàn, bất kể đến số tiền trong tài khoản. Để biết thêm chi tiết, xem sổ hướng dẫn toàn diện của FDIC, *Your Insured Deposits* (Các Khoản Ký Thác Được Bảo Hiểm của Quý Vị), tại www.fdic.gov/deposit/deposits.

Quý vị càng biết nhiều về mức bao trả bảo hiểm ký thác FDIC, thì tiền của quý vị càng an toàn.

Người ký thác tiền phải hiểu rõ hạn mức bao trả cho họ và xác nhận rằng cơ sở tài chính được FDIC bảo hiểm.

Dấu hiệu FDIC được trưng bày tại mỗi cơ sở được FDIC bảo hiểm là biểu tượng tin tưởng cho những người ký thác tiền.



Người ký thác tiền không cần phải nộp đơn mua hoặc ngay cả xin bảo hiểm FDIC; bao trả này tự động, lên đến các mức giới hạn bảo hiểm nêu trên, khi trương mục ký thác được mở tại một nhà băng hay quỹ tiết kiệm được FDIC bảo hiểm.

Xin tham khảo các tài nguyên ghi ở trang kế tiếp để biết thêm về các điều lệ và yêu cầu của bao trả bảo hiểm FDIC.

Muốn biết thêm thông tin từ FDIC

Tính mức bao trả bảo hiểm

Sử dụng Chương Trình Ước Tính Bảo Hiểm Ký Thác Điện Tử (EDIE) trực tuyến của FDIC tại:
www.fdic.gov/edie

Đọc thêm về bảo hiểm

FDIC trên mạng lưới
Viếng thăm:
www.fdic.gov/deposit/deposits

Gọi số miễn phí

1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342)

Đường dây cho người lãng tại

1-800-925-4618

Gửi thắc mắc qua điện thư (e-mail)

Sử dụng Mẫu Hồ Trợ Khách Hàng (Customer Assistance Form) trực tuyến của FDIC tại:
www.2.fdic.gov/starsmail

Gửi thắc mắc qua bưu điện

Federal Deposit Insurance Corporation
Attn: Deposit Insurance Outreach
550 17th Street, NW
Washington, DC 20429

Tóm Lược Bảo Hiểm Ký Thác

FDIC



Có thể in toàn bộ bản này mà
Không bị giới hạn

F
Federal Deposit
Insurance Corporation